

Tuyên bố của các Giáo hội Queensland

Bạo hành trong Nhà và Gia đình là một thực tế đáng buồn trong xã hội chúng ta.

Đây là vấn đề cần được giải quyết một cách cởi mở, vì bạo hành gia đình gây hại và giết chết nhiều người. Nếu chúng ta lảng tránh, nạn nhân của bạo hành tiếp tục phải chịu đựng.

Là một phần của cộng đồng, các Giáo hội Kitô giáo nhận trách nhiệm về việc họ đã không hành động dứt khoát hơn về vấn đề này. Chúng tôi nhận ra rằng nhiều nạn nhân cảm thấy rằng các mục sư và thành viên Giáo hội đã không lắng nghe hoặc giúp đỡ họ. Chúng tôi thừa nhận rằng bạo hành gia đình cũng xảy ra trong các gia đình và cộng đồng Kitô hữu.

Được thúc đẩy bởi tình yêu của Thượng đế thể hiện cho tất cả mọi người trong Chúa Giêsu, các Kitô hữu chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để trở thành tác nhân của tình yêu và sự chữa lành, hòa bình và công lý trên thế giới.

Do đó, chúng tôi cam kết làm những gì có thể, vừa ngăn chặn bạo hành gia đình, vừa trợ giúp cũng như tư vấn cho cả nạn nhân lẫn thủ phạm.

Các nhà thờ: Công giáo La Mã, Anh giáo, Lutheran, Thống nhất, Tin lành, Nhà thờ Chúa, Cứu thế quân, Hội Bạn hữu Tín ngưỡng, Hội đồng Giáo đoàn Queensland.

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách nào?

Nhận biết rằng DFV xảy ra ở tất cả các cộng đồng. DFV đã gia tăng về mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ phổ biến trong thời gian dịch bệnh COVID-19.

Ứng phó thích hợp bằng cách nói: "Tôi tin bạn". Nhiều nạn nhân sẽ được cho biết hoặc cảm thấy rằng sẽ không có ai tin họ và sẽ không có ai sẵn sàng hoặc đủ năng lực để giúp đỡ họ. Luôn nhận thức được sự an toàn của họ và của quý vị.

Giới thiệu nạn nhân đến Dịch vụ DFV địa phương và/hoặc toàn quốc. Nếu tính mạng của nạn nhân đang bị đe dọa trước mắt, hãy gọi cho cảnh sát và ở lại với nạn nhân trong khi họ phỏng vấn nạn nhân.

Lưu giữ hồ sơ và khuyến khích nạn nhân lưu lại bằng chứng: văn bản, điện tử hoặc ảnh chụp (ví dụ: vết bầm tím hoặc thiệt hại về tài sản). Nếu quý vị lưu giữ hồ sơ, hãy đảm bảo rằng quý vị được nạn nhân cho phép và hỏi ý kiến nạn nhân về cách sử dụng hồ sơ đó.

Dịch vụ DFV địa phương và toàn quốc:

DVConnect	1800 811 811
Đường dây Hỗ trợ Trẻ em	1800 55 1800
1800RESPECT	1800 737 732
Anglicare	1300 610 610
Centacare	1300 236 822
Lifeline	13 11 14
Đường dây Dành cho Nam giới	1300 78 99 78
KHÔNG BẠO HÀNH Đường dây Giới thiệu Dành cho Nam giới	1300 766 491

Chính phủ Queensland đã cam kết hình sự hóa hành vi cưỡng chế với cam kết sẽ có luật vào năm 2023. Tờ rơi này đã được phát hành lần đầu vào tháng 9 năm 2021 và cập nhật vào tháng 9 năm 2022. Mặc dù tài liệu được coi là đúng và chính xác vào ngày phát hành, nhưng những thay đổi về hoàn cảnh sau thời điểm phát hành có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của tài liệu. Tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo và QCT và JCDVPP không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào do người dùng in và lưu trữ.

Bạo hành trong Nhà và Gia đình (Vietnamese)



O le a sauaga i totonu o 'aiga (DFV)?

Bạo hành trong Nhà và Gia đình (DFV) xảy ra khi một người trong mối quan hệ thân mật, gia đình hoặc người chăm sóc không được trả lương sử dụng biện pháp kiểm soát cưỡng chế (kiểu dạng hành vi để áp đặt quyền lực và kiểm soát) để ngược đãi người khác. DFV về nhiều mặt tìm cách kiểm soát và gây hại cho bạn tình và/hoặc người trong gia đình. Một số ví dụ về việc ngược đãi bao gồm:

Cảm xúc và Tâm lý: Hành vi hoặc nhận xét làm lung lay ý thức về bản thân của một người, khiến họ có cảm giác vô dụng và bất lực, thường dẫn đến các rối loạn sức khỏe tâm thần.

Tài chính: Bao gồm hành vi tước đoạt, ngược đãi hoặc không để cho có tiền tiêu xài cho nhu cầu riêng và gia đình.

Thị thực: Tình trạng Thị thực Tạm thời cũng có thể dẫn đến hành vi ngược đãi vì nạn nhân ở trong tình trạng yếu thế, thường có ít hoặc không có các hỗ trợ cộng đồng dành cho Công dân và Thường trú nhân Úc.

Thể chất: Bao gồm các thương tật nhìn thấy được và không nhìn thấy được, có thể khó nhận ra hoặc che giấu, chẳng hạn như thiếu ngủ và thiếu ăn, toan siết cổ và toan làm ngạt thở.

Tâm linh: Từ chối để cho người bạn đời thực hành hoặc tham gia tôn giáo của họ; làm ô uế hình ảnh tôn giáo; hoặc sử dụng thánh thư để biện minh cho hành vi kiểm soát và bạo hành.

- DFV không chỉ là xung đột trong mối quan hệ hoặc tranh cãi trong gia đình. DFV có liên quan đến sợ hãi, hăm dọa, kiểm soát, cảm giác có quyền và gây hại – một hoặc nhiều người sống trong sợ hãi hoặc bị tổn hại về thể chất hoặc tinh thần.
- DFV thường là sự kiện tái diễn. Nạn nhân cảm thấy nơm nớp lo sợ. Bạo hành và ngược đãi thường trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn, đôi khi dẫn đến thương tật vĩnh viễn và tử vong.
- Trong những ngôi nhà ngược đãi và bạo hành, trẻ em phải chịu đựng trực tiếp và gián tiếp cho dù các em có chứng kiến hành vi ngược đãi hay không. Các em thường biểu hiện các hành vi chống đối xã hội, không đi học đều và kết quả học tập kém.

"Ta đến để con chiên có sự sống một cách dư dả" *Giăng 10:10*

DFV có xảy ra trong các gia đình theo đạo Cơ đốc không?

Có chứ. Vào năm 2021, Giáo hội Anh giáo đã ủy thác thực hiện cuộc nghiên cứu để tìm hiểu về những trải nghiệm bạo hành do bạn tình gây ra (IPV) trong các cộng đồng Giáo hội Anh giáo.

- Cuộc nghiên cứu này phát hiện ra rằng tỷ lệ bạo hành do bạn tình gây ra giữa những người Anh giáo là bằng hoặc cao hơn so với trong cộng đồng Úc rộng lớn hơn.
- Giáo hội Anh giáo tuyên bố họ thừa nhận và than tiếc về nạn bạo hành mà một số giáo dân của giáo hội đã phải gánh chịu và ăn năn về trách nhiệm của giáo hội trong việc cho phép một môi trường mà bạo hành đã không được giải quyết.
- Giáo hội nhìn nhận rằng tội lỗi và bất bình đẳng giới tính là trung tâm điểm của nạn bạo hành trong nhà và gia đình. Hành vi bạo hành bắt nguồn từ các thái độ và hành vi khác nhằm lạm dụng quyền lực của một người và kiểm soát người khác.
- Giáo hội Anh giáo tuyên bố rằng họ cam kết làm việc ở một số cấp độ để ngăn chặn và giải quyết bạo hành bằng cách giải quyết các nguyên nhân cơ bản trong nhà thờ và tìm cách ngăn chặn bạo hành trước khi nó xảy ra bằng cách thay đổi thái độ, hành vi và văn hóa cũng như xây dựng kiến thức và kỹ năng.

Các Giáo hội khác đã thừa nhận là trong các cộng đồng của họ có DFV và đã thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề đó. Các giáo sĩ đang được đào tạo về nhận thức đối với DFV.

"Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng." 1 Cor. 12:26

Phản ứng của Kitô hữu đối với DFV

Bạo hành trong Nhà và Gia đình là trái với tình yêu và công lý thực sự, và không bao giờ là ý muốn của Chúa cho bất kỳ ai. Không bao giờ có thể sử dụng kinh thánh để biện minh cho nạn ngược đãi.

Sách Phúc âm cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su khuyên chúng ta phải yêu thương nhau (Giăng 13:34), và Chúa Giê-su đến để giải phóng những người bị áp bức (Lu-ca 4:18).

Các Giáo hội và Cộng đồng Tín ngưỡng của chúng ta có trách nhiệm mục vụ đối với nạn nhân, người từng bị ngược đãi và/hoặc bạo hành và thủ phạm. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền cơ bản được an toàn. Chúng tôi cũng tin rằng tất cả mọi người đều có giá trị nội tại: cho chính họ và cho những món quà mà họ cống hiến.

Không thể coi thường phản ứng của Kitô hữu đối với DFV. Điều đó liên quan đến suy nghĩ và tìm hiểu những niềm tin của chúng ta về:

Hôn nhân: Làm cách nào chúng ta có thể giúp mọi người nhận ra rằng DFV đã vi phạm tính thiêng liêng của lời thề hôn nhân và đó là một tội ác?

Tha thứ: Làm sao có thể tha thứ cho những thủ phạm DFV không thực sự hối cải, không chỉ trong lời nói mà còn trong hành vi và thái độ? Làm thế nào chúng ta có thể giúp các nạn nhân và những người từng bị DFV tha thứ cho thủ phạm và cũng tha thứ cho chính họ?

Thẩm quyền: Làm thế nào chúng ta có thể trở nên giống Chúa Giê-su hơn? Làm cách nào chúng ta có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các nạn nhân DFV lên tiếng?

Nuôi dạy con cái: Làm cách nào để đảm bảo trẻ em không bị bỏ qua, được lắng nghe, được yêu thương và tôn trọng? Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn việc truyền lại các kiểu hành vi ngược đãi cho thế hệ tiếp theo?

Trách nhiệm: Làm cách nào chúng ta có thể giúp những người lạm dụng quyền lực trong các mối quan hệ học cách nhận ra rằng những gì họ đang làm là sai trái và chịu trách nhiệm về hành vi cũng như hành động của mình?

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các người được yên nghỉ." Ma-thi-ơ 11:28